



สาร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย
เนื่องในโอกาส “วันเทศบาล” ประจำปี ๒๕๖๕
วันที่ ๒๔ เมษายน ๒๕๖๕

นายกเทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเทศบาล เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน และพี่น้องประชาชนที่เคารพรักทุกท่าน

ในวันที่ ๒๔ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๕ เป็นวันประกาศใช้พระราชบัญญัติจัดระเบียบเทศบาล พุทธศักราช ๒๕๖๕ กระทรวงมหาดไทยจึงได้กำหนดให้วันที่ ๒๔ เมษายน ของทุกปีเป็น “วันเทศบาล” ผมขอแสดงความยินดีและส่งความปรารถนาดีต่อทุกท่านมา ณ ที่นี้

เทศบาล ถือเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ใกล้ชิดกับพี่น้องประชาชนมากที่สุด ตลอดระยะเวลา ๘๙ ปี ได้มีพัฒนาการที่เติบโตอย่างก้าวกระโดด ปัจจุบันมีเทศบาลทั้งสิ้นจำนวน ๒,๔๗๒ แห่ง ซึ่งที่ผ่านมา เทศบาลทุกแห่งได้ดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ เพื่อ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่น ในทุกมิติตั้งแต่เกิดจนตาย เป็นกำลังสำคัญในการแก้ไขปัญหาภัยพิบัติ ภัยธรรมชาติ ความเดือดร้อนเร่งด่วน รวมทั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือ COVID-19

ขอให้ผู้บริหารของเทศบาลทุกแห่ง อาศัยหลักธรรมาภิบาล ทั้งหลักนิติธรรม หลักคุณธรรม หลักความโปร่งใส หลักความมีส่วนร่วม หลักความรับผิดชอบ และหลักความคุ้มค่า ในการขับเคลื่อนภารกิจ พร้อมทั้งวางแผนพัฒนาเทศบาล ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาในทุกระดับ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ ๒๐ ปี (พ.ศ. ๒๕๖๑ - ๒๕๘๐) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของรัฐบาล และเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) โดยใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น มุ่งสร้างการมีส่วนร่วมในพื้นที่ เน้นการบูรณาการทำงานร่วมกับราชการบริหารส่วนอื่นอย่างเต็มกำลังความสามารถ เพื่อความผาสุกของพี่น้องประชาชน

/ ในโอกาสนี้...

ในโอกาสนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ทุกท่านเคารพ
นับถือ อีกทั้งพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี
ได้โปรดปกป้องคุ้มครอง ผู้บริหาร สมาชิกสภา พนักงาน และบุคลากรทุกท่าน ตลอดจนครอบครัว
จงประสบแต่ความสุข ความเจริญ ในหน้าที่การงาน มีกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญาที่เข้มแข็ง
พร้อมที่จะปฏิบัติหน้าที่ ร่วมเป็นแรงพลังเพื่อช่วยกันนำพาท้องถิ่นไทย ให้เป็นที่พึงของประชาชน
และเป็นกำลังหลักในการพัฒนาประเทศต่อไป

พลเอก



(อนุพงษ์ เผ่าจินดา)

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย



สภานายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย

เนื่องใน “วันเทศบาล”

๒๔ เมษายน ๒๕๖๕

ในโอกาสที่ “เทศบาล” ได้เวียนมาบรรจบอีกครั้งหนึ่ง ในนามสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย ขอส่งความปรารถนาดีมายัง นายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล ปลัดเทศบาล และบุคลากรทุกท่าน ที่ได้ทุ่มเทกำลังกาย กำลังใจ กำลังสติปัญญา ร่วมปฏิบัติหน้าที่ “บำบัดทุกข์ บำรุงสุข” ให้แก่ประชาชนในท้องถิ่นทุกพื้นที่ จนมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อย่างเป็นรูปธรรม

เทศบาลเป็นองค์กรหลักในระดับพื้นที่ ที่มีนายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัด และบุคลากร ที่มีศักยภาพสูงในการบริหารจัดการบริการสาธารณะ และประสานงานกับหน่วยงานทุกภาคส่วนตลอดจนการส่งเสริมให้ประชาชนในพื้นที่ ร่วมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นไปตามหลักการดำเนินงานแบบประชาธิปไตย ภายใต้หลักธรรมาภิบาล

สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย เป็นองค์กรกลางระหว่างเทศบาลสมาชิก ทำหน้าที่ส่งเสริม สนับสนุนและหาแนวทางในการต่อสู้แก้ไขปัญหาที่เป็นอุปสรรคในการบริหารงานของเทศบาล ตลอดระยะเวลาในรอบปีที่ผ่านมา สมาคมฯ ได้เสนอขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ไขปัญหา ดังนี้

๑. ส่งหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทยผลักดันให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้เทศบาลสามารถตั้งคณะกรรมการชุมชนได้ และเร่งรัดให้ออกระเบียบกำหนดหลักเกณฑ์ หรือหนังสือชี้แจงแนวทางการจัดทำงบประมาณ ตามที่ข้อ ๓๑ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยคณะกรรมการชุมชนของเทศบาล พ.ศ. ๒๕๖๔ ให้อำนาจเทศบาลตั้งงบประมาณเพื่อเบิกจ่ายค่าตอบแทนในการดำเนินงาน และส่งเสริมสนับสนุนสามารถเบิกจ่ายเบี้ยประชุมให้คณะกรรมการชุมชนได้

๒. ส่งหนังสือถึงผู้ตรวจการแผ่นดิน กรณีที่ ก.ท. ที่ไม่พิจารณาปลดสื่อการสรรหาสายงานผู้บริหารที่ว่างให้เทศบาลสามารถ สรรหาได้เองในช่วงระยะเวลาหนึ่งระหว่างรอการสรรหาของ ก.ท. เป็นการกระทำที่ไม่เป็นธรรม และเป็นการออกกฎโดยไม่ชอบด้วยกฎหมาย

๓. ส่งหนังสือขอคัดค้านร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.

๔. ส่งหนังสือถึงประธานคณะกรรมการการกระจายอำนาจ การปกครองส่วนท้องถิ่น และการบริหารราชการรูปแบบพิเศษ สภาผู้แทนราษฎร และอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรณีแนวทางการเยียวยา

กรณีการตั้งงบประมาณเงินเดือน เงินค่าตอบแทน และประโยชน์ตอบแทนอย่างอื่นของนายกเทศมนตรี รองนายกเทศมนตรี ประธานสภาเทศบาล รองประธานสภาเทศบาล สมาชิกสภาเทศบาล เลขานุการนายกเทศมนตรี และที่ปรึกษานายกเทศมนตรี ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕

๕. ส่งหนังสือถึงอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรณีแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือนกรณีพิเศษนอกเหนือโควตาปกติ กรณีผู้ปฏิบัติงานในสถานการณ์ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ หรือโรคโควิด - ๑๙ ให้แก่ข้าราชการ และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๔

๖. ส่งหนังสือถึงกระทรวงมหาดไทย ขอผลักดันแก้ไขปัญหาการเงินการคลังของเทศบาลเมือง และเทศบาลนครที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิด - ๑๙

๗. แลกเปลี่ยนร่วมสมาคมองค์การบริหารส่วนจังหวัดแห่งประเทศไทย สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย สมาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งประเทศไทย เรื่อง “ข้อเสนอขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙)”

๘. ๓ สมาคมองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ไม่เห็นด้วยกับร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ที่คณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติการเข้าชื่อเสนอข้อบัญญัติท้องถิ่น พ.ศ. สมาผู้แทนราษฎร ขอเสนอให้คณะกรรมการฯ พิจารณาทบทวน แก้ไขโดยยึดตามหลักการที่กำหนดให้ประชาชนใช้สิทธิถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นโดยวิธีลงคะแนนถอดถอน

๙. ขอให้พิจารณาชดเชยรายได้จากผลกระทบของนโยบายของรัฐบาลในการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างให้กับเทศบาลนคร และเทศบาลเมือง

๑๐. ขอให้ดำเนินการเลือกผู้แทนผู้บริหารเทศบาลจากเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบล เป็นกรรมการในคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว เพื่อประโยชน์ของเทศบาลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยรวม

๑๑. ขอให้ขยายระยะเวลาการสรรหาให้ผู้บริหารเทศบาลมีอำนาจสรรหาพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารหลังตำแหน่งว่างครบ ๖๐ วัน แล้ว (ปลดล็อก) สักช่วงเวลาหนึ่งระหว่างรอการสรรหาของคณะกรรมการสรรหาฯ ซึ่งการขยายระยะเวลาดังกล่าวหาได้กระทบกับจำนวนตำแหน่งว่างที่ ก.ท. จะดำเนินการสรรหาแต่อย่างใด

๑๒. การจัดส่งชุดตรวจสอปัสการเบื้องต้นเพื่อตรวจหาเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID - ๑๙) Rapid - antigen test รวมถึงอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (ชุด PPE) ให้แก่เทศบาลสมาชิก

๑๓. ขอให้ชะลอการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายงานผู้บริหารออกไปจนกว่าเทศบาลจะมีความพร้อมหรือพิจารณาสอบถามความพร้อมของแต่ละเทศบาลก่อนการแต่งตั้งพนักงานเทศบาลสายบริหาร เนื่องจากประสบปัญหารายได้และงบประมาณไม่เพียงพอ มีรายได้ลดลงจากนโยบายของรัฐบาลในการลดภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง รวมถึงภารกิจที่จังหวัดมอบหมายในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙

๑๔. ตามมติคณะกรรมการบริหาร ส.ท.ท. ได้ให้สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (ทีดีอาร์ไอ) จัดทำโครงการวิจัย จ้างที่ปรึกษาศึกษาแหล่งรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

๑๕. การจัดทำโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเยาวชนเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนเชียงใหม่ (Youth Innovation Challenge to Tackle Air Pollution Issue) โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ (UNDP) ร่วมกับมูลนิธิแม่ฟ้าหลวงในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้จัดตั้งโครงการบ่มเพาะนวัตกรรมเยาวชนเพื่อคืนอากาศบริสุทธิ์ให้คนเชียงใหม่ (Youth Innovation Challenge to Tackle Air Pollution Issue) ซึ่งเป็นโครงการที่จะร่วมสร้างนวัตกรรมเพื่อแก้ไขปัญหาพิษทางอากาศในชุมชน โดยการลงพื้นที่ทำความเข้าใจปัญหาที่เกิดขึ้นในชุมชน และคิดค้นนวัตกรรมการจัดการกับปัญหาร่วมกับชุมชนท้องถิ่น เสริมสร้างพลังเยาวชนในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง สร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม เพื่อแก้ไขปัญหาในชุมชนท้องถิ่น สร้างการมีส่วนร่วมและความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ ในจังหวัดเชียงใหม่เพื่อแก้ไขปัญหาภาวะทางอากาศและบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนในระดับท้องถิ่น

๑๖. การจัดทำโครงการ “คนเปลี่ยนเมือง City Changer” ร่วมกับบริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) เพื่อนำเสนอผลงานพร้อมสะท้อนแนวคิด วิธีการ และปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การหาหนทางในการแก้ไขปัญหาให้กับท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่

๑๗. การจัดทำโครงการผลิตรายการสัมภาษณ์สดออนไลน์ (Live) เพื่อขับเคลื่อนประเด็นท้องถิ่นสู่สาธารณะ” ในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการบริหารท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อประชาสัมพันธ์ออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ เป็นต้น

ปัจจุบัน สมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย มีสมาชิกทั้งหมด ๒,๓๖๙ เทศบาล (ข้อมูล ณ วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕) และจากการปฏิรูปการปกครองท้องถิ่น มีแนวโน้มว่าจะทำให้มีสมาชิกสมาคมสันนิบาตเทศบาลเพิ่มขึ้นอีกจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานของสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทยมีความเข้มแข็งขึ้น จึงขอให้เทศบาลทุกแห่งที่เป็นสมาชิก ช่วยกันประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้เทศบาลที่ยังมิได้เป็นสมาชิกสมัครเข้าร่วมเพื่อผนึกกำลังเป็นกลไกในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนในเขตเทศบาลทั่วประเทศต่อไป

ท้ายนี้ กระผม ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย และพระบารมีแห่งพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ รวมถึงพระบารมีของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้โปรดอภิบาลประทานพรให้นายกเทศมนตรี ประธานสภา สมาชิกสภา ปลัด และบุคลากรเทศบาล ทุกท่าน มีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรง มีกำลังกายกำลังใจ ในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อประโยชน์สุขของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ตลอดไป



(นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ)

นายกเทศมนตรีนครยะลา

นายกสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย